

Nghĩa Hành, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Thư Kêu

Kính gửi: Quý bậc phụ huynh trường THPT Nguyễn Công Phương.

Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo và tập thể Sư phạm nhà trường xin gửi đến quý bậc phụ huynh lời chào, lời chúc sức khỏe, bình an và vượt qua mọi khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch COVID-19.

Thưa quý bậc phụ huynh!

Trước thềm năm học mới 2021-2022, với những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid -19 trên cả nước nói chung và địa bàn huyện nói riêng có thể nhận định rằng năm học 2021-2022 là năm học đầy khó khăn và thách thức đối với thầy và trò nhà trường.

Nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch với mục tiêu "đảm bảo sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên lên trên hết" đồng thời phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã đưa ra các phương án dạy học trực tuyến đối với các trường trực thuộc.

Để việc dạy học trực tuyến của trường hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ giáo viên có chuyên môn, kỹ năng; học sinh có ý thức tự giác trong quá trình học tập thì việc chuẩn bị các phương tiện học (Laptop, máy tính, điện thoại thông minh, ... có kết nối mạng Internet) đáp ứng việc dạy và học là rất cấp thiết trong thời điểm này. Bên cạnh đó, không thể thiếu được sự phối hợp của phụ huynh với nhà trường trong quản lý, hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến tại nhà và công tác xã hội hóa giáo dục trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến tại trường.

Vì vậy, nhà trường mong muốn quý bậc phụ huynh quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể về phương tiện học tập của học sinh (đặc biệt là phương tiện học trực tuyến); phối hợp với các thầy, cô giáo quản lý việc học trực tuyến tại nhà của học sinh để cùng với nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học đề ra.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của quý bậc phụ huynh trong hành trình mang lại cơ hội, điều kiện học tập tốt nhất cho mỗi học sinh tại trường THPT Nguyễn Công Phương.

Kính chúc quý bậc phụ huynh cùng gia đình sức khỏe và bình an!

Xin trân trọng cảm ơn!



HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Mai